

# Góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình



Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được xây dựng công phu, nghiêm túc, khoa học và chặt chẽ; có tính khái quát và tổng kết cao những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước (bổ sung, phát triển năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới; đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém trên các lĩnh vực. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, những hạn chế, yếu kém, dự báo tình hình, dự thảo Báo cáo chính trị đã đưa ra những định hướng cụ thể mang tính chiến lược, không chỉ cho 5 năm, 10 năm tới mà xa hơn đến năm 2045 để phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Về nội dung xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, có một số điểm mới và khá nhiều nội dung được bổ sung, phát triển trên cơ sở kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Trong đó, lần đầu tiên Đảng ta đề cập đến nhiệm vụ "Tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với gìn giữ, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới" vừa mang tính lý luận, khái quát vừa mang tính thực tiễn rất cao và có số để những hệ giá trị đó trở thành động lực quan trọng "khơi dậy khát vọng phát triển Việt Nam cường thịnh..." (cũng là một trong những điểm mới của dự thảo Báo cáo chính trị). Trong nội dung về phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật, dự thảo Báo cáo chính trị đề ra nhiệm vụ "Chú trọng nâng cao giá trị tư tưởng, nghệ thuật, đồng thời bảo đảm tự do, dân chủ trong sáng tạo nghệ thuật; khuyến khích những tìm tòi mới làm phong phú thêm bản sắc văn hóa Việt Nam; hạn chế các lệch lạc, các sản phẩm chạy theo thị hiếu tầm thường", đây là nhiệm vụ quan trọng mà các văn nghệ sĩ phải có trách nhiệm thực hiện để phát huy cao độ vai trò của văn học, nghệ thuật trong đời sống xã hội và phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bà Nguyễn Thị Hoa, Trưởng phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế tỉnh)



Qua nghiên cứu, tôi thấy dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chuẩn bị rất công phu, trí tuệ, khoa học, mang tính tổng hợp và khái quát rất cao. Với chủ đề của Đại hội là "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa" cũng như 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược phát triển kinh tế - xã hội được đề ra đã thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược, phân tích mục tiêu lớn và phương hướng cơ bản cùng quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân trong nhiệm kỳ tới và giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình đất nước và quốc tế hiện nay có nhiều thay đổi, nhất là diễn biến cũng như tác động của đại dịch Covid-19 đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong đó có chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước, chính vì thế, cùng với việc đánh giá sát tình hình thực tế, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước, tôi mong Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nghiên cứu và đề ra nhiều giải pháp cụ thể hơn nữa nhằm tranh thủ tối đa thuận lợi, chỉ đạo tổ chức khai thác tốt các nguồn thu, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước, từ đó thu đúng, thu đủ và thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước.

Ông Chu Đăng Tước, xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ



Qua nghiên cứu dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, tôi nhất trí với những nhận định, đánh giá trong dự thảo Báo cáo, nội dung đánh giá bảo đảm đầy đủ, toàn diện, sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Tuy nhiên, tôi cho rằng, trong những năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, kinh tế - xã hội nước ta vẫn sẽ tiếp tục chịu tác động bất lợi của đại dịch Covid-19, thêm vào đó là những tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu diễn biến khó lường nên việc xác định hệ thống mục tiêu nhất là về kinh tế cần nghiên cứu, tính toán rất kỹ lưỡng các yếu tố này. Về sản xuất nông nghiệp, cần hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật đồng bộ để tạo môi trường, động lực cho phát triển nông nghiệp, nông thôn; hoàn thiện, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển ngành Nông nghiệp cả nước nhằm định hướng lâu dài, có chiến lược bảo tồn và sử dụng đất nông nghiệp trước khi thực hiện các quy hoạch phát triển công nghiệp và đô thị.

### NHÓM PHONG VIÊN

## KỶ NIỆM 103 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA (7/11/1917 - 7/11/2020)

# Cách mạng Tháng Mười Nga mở ra thời đại mới cho nhân loại và Việt Nam

Cách mạng Tháng Mười Nga bùng nổ và thắng lợi đã mở ra chân trời mới, thời đại lịch sử mới trong lịch sử nhân loại. Di sản của Cách mạng Tháng Mười Nga để lại cho nhân loại chính là những giá trị cốt lõi về văn minh, tiến bộ, tình hữu ái nhân loại, tình yêu Tổ quốc... đã góp phần nuôi dưỡng khát vọng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

### 1. Cách mạng Tháng Mười Nga đặt tiền đề những giá trị cốt lõi khởi đầu thời đại mới

Cuộc cách mạng tư sản Anh (năm 1860 - 1864) và tiếp đó là các cuộc cách mạng tư sản bùng nổ ở châu Mỹ, châu Âu đã cáo chung thời đại phong kiến, mở ra thời đại tư bản chủ nghĩa trên phạm vi thế giới. Tuy nhiên, như Nguyễn Ái Quốc nhận định, các cuộc cách mạng tư sản Anh, Mỹ, Pháp chưa phải là cách mạng xã hội triệt để, vì bản chất của nó là chuyển địa vị thống trị từ giai cấp phong kiến sang giai cấp tư sản với hình thức bóc lột tinh vi hơn (Mác đã chỉ ra đó là bóc lột sức lao động thông qua giá trị thặng dư). Chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc là giai đoạn phát triển cao của phương thức áp bức, bóc lột do giai cấp tư sản là chủ nhân, khiến cho nhân loại phải đau đớn. Cách mạng Tháng Mười Nga bùng nổ và thắng lợi đã mở ra chân trời mới, thời đại lịch sử mới trong lịch sử nhân loại. Cuộc cách mạng này đã giải quyết được một số mục tiêu cơ bản trước thời đại, như: (1) Thay đổi trật tự và các mối quan hệ xã hội theo hướng tiến bộ; (2) Thay đổi động lực phát triển xã hội trên cơ sở giải phóng tư tưởng các tầng lớp bị áp bức thống trị; (3) Thiết kế và xây dựng một chế độ xã hội, một thể chế chính trị vì con người, cho con người, vì Tổ quốc, vì sự tiến bộ của nhân loại; (4) Phát triển thực chất tư tưởng nhân văn, nhân ái của Mác - Ăng ghen về tình hữu ái giữa người với người trên phạm vi thế giới; đoàn kết giai cấp vô sản, đoàn kết các dân tộc bị áp bức cùng đấu tranh vì hòa bình.

### 2. Dưới ánh sáng Cách mạng Tháng Mười Nga, Việt Nam trở thành điểm sáng trong phong trào cách mạng thế giới

Từ những giá trị cốt lõi nêu trên, thế kỷ XX được coi là thế kỷ thắng lợi của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, thế kỷ của đấu tranh giải phóng dân tộc, thế kỷ của đấu tranh vì dân chủ, hòa bình. Những giá trị sống văn minh, tiến bộ, tình hữu ái nhân loại, tình yêu Tổ quốc trở thành những giá trị thiêng liêng, có sức mạnh gấp triệu lần sức mạnh vật chất. Thế giới có hệ thống xã hội chủ nghĩa đối trọng,



đấu tranh sinh tử buộc chủ nghĩa tư bản phải tự điều chỉnh. Chủ nghĩa thực dân kiểu cũ, chủ nghĩa thực dân kiểu mới lần lượt bị đánh đổ. Các cuộc chiến tranh do chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa phát xít gây ra đều bị các lực lượng tiến bộ đẩy lùi.

### 3. Nuôi dưỡng khát vọng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

Luận cương của Lênin là sản phẩm lý luận được người đứng đầu Đảng Bôn-sê-vich Nga kế thừa, phát triển, sáng tạo vào thực tiễn nước Nga và cách mạng thế giới ở đầu thế kỷ XX. Tư tưởng lớn được kiểm định qua các cuộc cách mạng vĩ đại đã hoàn toàn thuyết phục được Nguyễn Ái Quốc. Hướng đi đúng đã giúp Nguyễn Ái Quốc bắt gặp chân lý thời đại, Người định ninh rằng, chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất là chủ nghĩa Lênin, đến nay, qua 100 năm rồi, điều định ra xu hướng thời đại: Giải phóng dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Cách mạng Tháng Mười Nga thổi luồng sinh khí chính trị hiện thực hóa Chủ nghĩa Mác - Lênin, tập trung sự chú ý của phong trào cách mạng Việt Nam hướng về nước Nga và Lênin. Sự thôi thúc của phong trào cách mạng thế giới đã đưa Nguyễn Ái Quốc tự giác và tiến sâu hơn vào phong trào cách mạng quốc tế, trước hết là cách mạng ở nước Pháp, đó là cơ hội giúp Nguyễn Ái Quốc hoàn thiện nhận quan chính trị, trở thành người Việt Nam đầu tiên là chiến sĩ cộng sản quốc tế, trực tiếp lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc của Việt Nam.

Mười Nga là đúng đắn. Có Đảng, có Bác Hồ, đồng bào ta đã viết nên khúc tráng ca lịch sử thời đại Hồ Chí Minh.

### 4. Xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ

Đúng đắn, quyết liệt. Trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội XIII, Đảng coi công tác nhân sự là "then chốt của then chốt", trong công tác nhân sự, tư tưởng, đạo đức là nhân lõi, nếu chỉ chú ý tới năng lực mà chưa chú trọng đúng mức tới phẩm chất đạo đức cách mạng thì chưa đủ, người cán bộ được vinh dự nhận nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới trước hết phải là người hy sinh cho lý tưởng cách mạng của cả của Đảng; Tất cả vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Sau hơn một thế kỷ Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi, sau gần 1/3 thế kỷ Liên Xô tan rã, để lại sự tiếc nuối và hụt hẫng cho những người theo chủ nghĩa xã hội khoa học, nhân dân ta đã và đang kiên định độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đó là hướng đi duy nhất đúng cho lịch sử dân tộc ta, đã thành công và tiếp tục sẽ thành công hơn nữa.

(theo tuyengiao.vn)

# MTTQ HUYỆN TIỀN HẢI Chung tay vì người nghèo

Thời gian qua, cùng với chú trọng củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, MTTQ huyện Tiên Hải còn tập trung nguồn lực chăm lo cho người nghèo, tạo điều kiện để bà con vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cùng cán bộ Ủy ban MTTQ huyện Tiên Hải, chúng tôi đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Chè, thôn Lưu Phương, xã Tây Phong thuộc diện hộ nghèo. Được sự quan tâm của MTTQ huyện, chính quyền và nhân dân địa phương, tháng 6/2020 bà Chè khởi công xây dựng nhà "Đại đoàn kết" có diện tích 35m<sup>2</sup> với tổng giá trị 94 triệu đồng, trong đó MTTQ tỉnh, huyện hỗ trợ 40 triệu đồng, số tiền còn lại do anh chị em, họ hàng hỗ trợ. Bà Chè tâm sự: Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, thường xuyên đau ốm. Trước đây, gia đình tôi sống trong căn nhà dột nát, nhờ sự quan tâm của

các cấp, các ngành nay gia đình tôi đã có nhà ở mới kiên cố. Có nhà mới tôi không lo mỗi khi trời mưa bão, giúp tôi ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo. "Về ở trong ngôi nhà ấm áp nghĩa tình này tôi cứ như nằm mơ vậy. Đây không chỉ là sự ủng hộ về vật chất mà còn ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần đối với tôi vì nếu không có chương trình nhà "Đại đoàn kết" có lẽ ước mơ có một ngôi nhà mới mãi chỉ là ước mơ của nhiều người nghèo như tôi" - bà Phan Thị Huệ, thôn Đức Cường, xã Nam Cường chia sẻ khi các cấp chính quyền, nhân dân

đến chung vui trong ngày khánh thành ngôi nhà mới rộng 80m<sup>2</sup> với tổng kinh phí xây dựng 330 triệu đồng, trong đó MTTQ huyện hỗ trợ 30 triệu đồng, còn lại là vốn của gia đình và anh em họ hàng, làng xóm giúp đỡ. Ông Đỗ Trực Tiếp, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tiên Hải cho biết: Không chỉ có trường hợp bà Chè, bà Huệ, thời gian qua, MTTQ huyện đã thực hiện xây mới nhà cho 32 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương, mỗi nhà được hỗ trợ 30 triệu đồng. Những ngôi nhà mới của bà con là tâm huyết, tình cảm của cán bộ, đảng

viên và nhân dân Tiên Hải dành cho những gia đình còn nhiều khó khăn về nhà ở, giúp các hộ nghèo yên tâm lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Việc xây nhà "Đại đoàn kết" đã được rà soát, xét duyệt, lựa chọn, lập danh sách công khai, dân chủ, đúng đối tượng. Trong quá trình xây dựng, MTTQ huyện phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương theo dõi, đôn đốc, giám sát chặt chẽ, bảo đảm đúng tiến độ. Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện nghĩa cử cao đẹp của toàn xã hội chung tay vì người nghèo. Đây không chỉ là sự

hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, tạo thêm động lực để hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. Ngoài xây dựng nhà "Đại đoàn kết", MTTQ huyện Tiên Hải còn tặng 3 suất quà trị giá 300.000 đồng/suất; hỗ trợ 2 con bò giống sinh đẻ cho người nghèo; xây dựng hồ trợ Covid-19 đặt 1,5 tỷ đồng và hiện vật trị giá 800 triệu đồng...

Thời gian tới, MTTQ huyện Tiên Hải tiếp tục tuyên truyền, vận động ủng hộ quyên "Vi người nghèo" để có thêm nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo; vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ, đưa

địa chỉ hộ nghèo để các nhà hảo tâm đến tận nơi hỗ trợ, góp phần chung tay vì người nghèo để họ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

### MANH THẮNG



Đại diện MTTQ huyện Tiên Hải trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Chè, thôn Lưu Phương, xã Tây Phong.